



## สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง

บริษัทโลจิสติกของแพลตฟอร์มออนไลน์จีน JD.com  
เน้นให้บริการจัดส่งเนื้อวัวเนื้อแกะ ที่สามารถช่วยสังคม ลดต้นทุนและเพิ่มความเร็ว

ในช่วงฤดูหนาวชาวจีนนิยมทานเนื้อแกะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย ประกอบกับในช่วงนี้ 2 เทศกาลสำคัญ อย่างปีใหม่และตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง จะเป็นช่วงที่เนื้อแกะมียอดการบริโภคสูงสุด บริษัทโลจิสติกของแพลตฟอร์มออนไลน์จีน JD.com ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่งเนื้อวัวและเนื้อแกะ โดยเจาะลึกเข้าแหล่งเพาะเลี้ยง ส่งตรงด้วยทางเครื่องบิน พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และจัดส่งเนื้อที่สดอร่อยถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

ในช่วงต้นปี 2009 นายหลิวเฉิงตง ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารของเครือจิงตง (JD Group) ได้ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของการจัดตั้งบริษัทลูกด้านโลจิสติกส์ เพื่อช่วยให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลดลง โดยก่อนหน้านี้มีต้นทุนที่เกินกว่าร้อยละ 18 แต่ขณะนี้สามารถลดต้นทุนดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 6 ถึง -8 ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อเหล่าผู้ประกอบการ และเกษตรกร



มณฑลกานซู มองโกเลียใน หนิงเซี่ย ชินเจียง ชิงไห่ เป็นแหล่งผลิตเนื้อวัวและเนื้อแกะที่สำคัญของจีน ระบบการขนส่งที่รวดเร็วจึงตรง ได้ช่วยนำเนื้อวัวและเนื้อแกะในท้องถิ่นส่งออกไปยังหลายพันครัวเรือนด้วยต้นทุนโลจิสติกส์ที่ค่อนข้างต่ำ

เจ้าหน้าที่ขนส่งของบริษัท JD เดินหน้าด้วยกลยุทธ์ "1 กม. แรก" ตัวอย่างเช่นกรณีของ JD ในมองโกเลียใน ทางสาขาได้เจาะลึกเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน Sulidi และหมู่บ้าน Bayan Huri Hu ที่อยู่ห่างจากสาขามากกว่า 80

กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถหนึ่งชั่วโมงครึ่งในแต่ละเที่ยว ที่หมู่บ้านนี้พื้นที่กว้างใหญ่มากและชาวบ้านอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ในพื้นที่เกือบ 1,500 ไร่ มีชาวบ้านเพียงแค่ 3-5 ครัวเรือนเท่านั้น

ทาง JD ได้เข้าเรียนรู้ความต้องการในการจัดส่งของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่นี้ ซึ่งในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า อุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่านี้มากและเป็นช่วงที่ชาวบ้านจะเชือดวัวและแกะปริมาณมากที่สุดในแต่ละปี โดยชาวบ้านสามารถเชือดแล้วแช่แข็งเนื้อสัตว์ได้โดยตรงที่อุณหภูมิอากาศภายนอก ซึ่งเป็น "ตู้แช่แข็งธรรมชาติ" ที่ยอดเยี่ยม ประกอบกับช่วงนั้น จะเป็นช่วงนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งของ JD จะอุ่นด้วยเช่นกัน โดยเข้าช่วยแพ็คและจัดส่งเนื้อสัตว์



นอกจากนี้ JD ยังมีเครื่องบินบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบ เรียกได้ว่ามีการขนส่งทุกรูปแบบทั้ง ทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาขนส่งเนื้อวัวและเนื้อแกะจากมองโกเลียใน จีนเจียง และที่อื่นๆ ได้สั้นลงกว่าหนึ่งวัน อย่างเช่นในมองโกเลียใน JD จับมือกับ China Southern Airlines สร้างโครงการ "Ximeng Beef and Mutton Air Card Intermodal Transport" สร้างช่องทางการขนส่งระดับชาติที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ ด้วยบรรจุภัณฑ์พิเศษ (โฟมพิเศษ และบรรจุภัณฑ์ขนาด 1.3 ม. เพื่อรองรับแกะทั้งตัว) และการรับประกันห่วงโซ่ความเย็นตลอดเส้นทาง



JD สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการมีห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการและเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยเครือข่ายคลังสินค้าทั่วประเทศ จากการทำงานร่วมกันของหลายคลังสินค้า JD จึงสามารถบรรลุ "ความต้องการอยู่

ที่ไหน สินค้าคงคลังอยู่ที่ไหน" ไม่เพียงเท่านั้น ยังบอกได้อีกว่า สามารถส่งตรงให้ได้ภายใน 10 นาที และพร้อม  
รับประกันคืนเงิน ซึ่งสามารถจ่ายคืนให้ได้ภายใน 2 ชั่วโมง ความเชื่อถือนี้ได้มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาขาที่บริการ  
ยอดเยี่ยมเข้าถึงชาวบ้าน ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อฤดูหนาวมาถึง ตลาดเนื้อวัวและเนื้อแกะจะยังคง  
ร้อนแรงต่อไป จากทุ่งหญ้าสู่โต๊ะอาหาร ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์เพื่อสังคมที่ช่วยลดต้นทุน และที่มีประสิทธิภาพ  
มั่นคง และปลอดภัย จากแหล่งผลิตออกสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

แหล่งข่าวที่มา: <https://m.163.com/dy/article/JILJT4I0519QIKK.html>